



การเพิ่มกำลังการผลิตขั้นพื้นฐานจะสามารถป้องกันและคุ้มครองอำนาจของประเทศ ศชาติ - 18 /Jun/ 2016

เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ ประธานและหัวหน้าระดับสูงขององค์กรต่างๆด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดถือว่า การเพิ่มกำลังการผลิตขั้นพื้นฐานจะสามารถป้องกันและคุ้มครองอำนาจของประเทศชาติ และกล่าวเสริมว่าการวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาทั้งสองปัญหาพื้นฐานของภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการว่างงานนั้นจะช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเศรษฐกิจแบบยั่งยืนหยุดและยั่งยืนมากขึ้น

ในช่วงแรกของการปราศรัยของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้กำชับในการใช้ประโยชน์จากบรรยากาศทางจิตวิญญาณของเดือนรอมฎอน พร้อมกับชี้ถึงบทอุอาบงตอนของเดือนรอมฎอน ว่า ในบางบทอุอาบงของเดือนนี้ได้วิงวอนขอการอภัยโทษในความผิดบาป หากพระองค์ไม่พึงประสงค์ ถ้าบรรดาเจ้าหน้าที่ที่มียังทำบาปอีกแน่นอนยิ่งจะก่อให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การไร้แรงบันดาลใจ การละเลย สภาวะจิตใจที่ต้อดิ่ง การไร้ความกังวลความฮึกเหิมเป็นหนึ่งในผลกระทบของการทำความผิดบาป และกล่าวเสริมว่าหากเจ้าหน้าที่ที่ไม่ระมัดระวังตัวเองและไปกระทำความผิดบาปเหล่านี้ ขึ้นตอนต่อไปและ.... จะมีความอันตรายมากขึ้น จะขาดระเบียบในการทำงานในสำนักงาน จะกลายเป็นคนกลับกลอก และในที่สุดจะปฏิเสธหนีมัจจากพระเจ้า

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่าวิธีเดียวที่จะกำจัดบาปและความสันคลอนเหล่านี้ คือความขยันและการระมัดระวังตัวเอง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงประเด็นปัญหาปัจจุบัน พร้อมกับย้ำว่าในเวลานี้ประเทศกำลังตกอยู่สถานการณ์ที่สำคัญและเฉพาะกิจ และกล่าวเสริมว่า หนึ่งในคุณลักษณะของสถานการณ์ปัจจุบันคือบรรดาเจ้าหน้าที่ซึ่งแตกต่างจากในช่วงต้นของการปฏิวัติมีความคุ้นเคยกับศักยภาพของประเทศ และตระหนักถึงองค์รวมของขีดความสามารถและเครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีอยู่

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า อีกหนึ่งคุณลักษณะสถานการณ์ปัจจุบันมีความสำคัญและละเอียดอ่อน คือ การมีอยู่ของศัตรูที่เป็นปรปักษ์กับสาธารณรัฐอิสลามอย่างเปิดเผยที่มีความขัดแย้งเกินกว่าการขัดแย้งธรรมดาระหว่างสองรัฐบาล

ท่านผู้นำสูงสุดได้อธิบายเหตุผลหลักสำหรับการเป็นศัตรูเฉพาะกับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนั้นเพราะอิหร่านเป็นปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ และกล่าวเสริมว่า ระบอบอิสลามวางอยู่บนรากฐานทางปัญญาและการปฏิบัติของอิสลาม ต่อด้าน "จักรวรรดินิยม การกดขี่การเลือกปฏิบัติและนโยบายแห่งการใช้อำนาจบาตรใหญ่ " และแม้ว่าจะมีแรงกดดันต่างๆแต่ก็ยังสามารถแผ่ขยายอำนาจและอิทธิพลในภูมิภาคและโลกอย่างกว้างขวางและยังลึก และกำลังก้าวเป็นมหาอำนาจใหม่ที่ท้าทายผลประโยชน์ของบรรดาผู้กดขี่และเหล่ามหาอำนาจผู้หังการ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวย้ำว่า ต้องรู้แนวคิดและแผนการของศัตรูและในการจัดการกับมันนั้นต้องมีการวางแผนเชิงมหากาและรับมือบางอย่างที่รัดกุมและสอดคล้องซึ่งแผนปฏิบัติการนอกจากนี้แล้วยังจะต้องมีความหมายในบริบทของการวางแผนในภาพรวมอีกด้วย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า แผนการของศัตรูก็เพื่อทำลายขีดความสามารถของสาธารณรัฐอิสลามและถ้ามันล้มเหลวก็จะทำการสกัดกั้นการพัฒนาและการเจริญเติบโตของความสามารถนี้



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

ท่านผู้นำสูงสุดย้ำว่าวิถีเดียวที่จะจัดการกับแผนการของศัตรูคือการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามขีดความสามารถต่างๆที่มีอยู่และเพิ่มอำนาจการบริหารของประเทศพร้อมกับอธิบายถึงขีดความสามารถขั้นพื้นฐานของประเทศ

"ความศรัทธาแบบอิสลาม" คืออำนาจและความสามารถแรกที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึง และกล่าวเสริมว่าฝ่ายตรงกันข้ามได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไซเบอร์สเปซ(โลกไซเบอร์) ใ้บรรดาเยาวชนรุ่นใหม่มีความสนใจคลอนในศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุนี้เพื่อปกป้องและรักษาและให้มันหยั่งลึกมากขึ้นในชุมชนต่อความศรัทธาแบบอิสลามอันเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของอำนาจจำต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า "ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์" เป็นความสามารถและอำนาจที่สำคัญประการที่สองของประเทศ และกล่าว ย้ำว่าฝ่ายตรงกันข้ามได้ต่อต้านอย่างหนักในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และจะสกัดกั้นความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์ในประเทศ และกล่าวเสริมอีกว่า ในบางครั้งในการจัดการกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ พวกเขาจะใช้เครื่องมือที่สกปรกชั่วร้ายของและเป็นที่ยอมรับห้าม เช่นมัลแวร์และไวรัสออนไลน์ ซึ่งการก่ออาชญากรรมเช่นนี้เราสามารถดำเนินการฟ้องคดีกับพวกเขาในศาลระหว่างประเทศซึ่งนำเสียดายที่เราไม่ได้ดำเนินการ

ท่านผู้นำสูงสุดยังได้กล่าวเสริมว่า หนึ่งในเหตุผลหลักสำหรับการกดดันในเรื่องนิวเคลียร์นั้นเพราะพวกเขาต่อต้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ และพวกเขารู้ว่าการแอบอ้างว่าอิหร่านที่กำลังมองหาที่จะพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องโกหกที่ชัดเจน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า "การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ" และ "ความสามารถในการป้องกันเชิงป้องกัน" นั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานอำนาจของประเทศ และย้ำเน้นในการเสริมสร้างความสามารถและศักยภาพอันนี้ และกล่าวเสริมว่าการเสริมสร้างพลังอำนาจทางการเมืองแห่งชาติ หมายถึง ความสามัคคีและความปึกแผ่นในชาติที่จะต้องรักษาไว้ และแม้จะมีความแตกต่างเชิงความคิดทางการเมืองและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันก็ไม่เป็นไร แต่จะต้องไม่นำมาซึ่งความแตกแยกในรากฐานของการขับเคลื่อนของระบอบในหมู่พี่น้องประชาชน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า ด้วยความโปรดปรานของพระองค์ ในวันนี้ความเป็นปึกแผ่นและความสามัคคีที่ต่อรากฐานของระบอบการปกครองยังคงมีอยู่ และประชาชนส่วนใหญ่ยังห่วงหาพันและรักต่อการปฏิวัติ ภาพลักษณ์ต่างๆของการปฏิวัติ มรดกของการปฏิวัติและรำลึกถึงชื่อและแบบอย่างของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า "ประชากรหนุ่มสาว" ก็เป็นอีกหนึ่งในขีดความสามารถและศักยภาพหลักที่สำคัญ และกล่าวเสริมว่า ประชากรหนุ่มสาวถือเป็นความโปรดปรานและนิมิตที่ยิ่งใหญ่และสำคัญซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐจำต้องวางแผนที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนทิศทางการเพิ่มจำนวนของประชากรหนุ่มสาว

จากนั้นท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้เน้นย้ำในการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพหลังจากหกประการหลักของประเทศในการจัดการและเผชิญหน้ากับการวางแผนของศัตรู และกล่าวเสริมว่า ศัตรูคือ "เครือข่ายของมหาอำนาจผู้ฮัฟการ" โดยมีอเมริกาเป็นหัวหอก เช่นเดียวกัน "เครือข่ายยิวไซออนิสต์" ซึ่งมีระบอบยิวไซออนิสต์เป็นสัญลักษณ์

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวว่า ฝ่ายตรงกันข้ามไม่ได้ปิดบังความเป็นศัตรูของตน และกล่าวเสริมว่า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้พูดในรัฐสภาว่าตัวตนของอเมริกาไม่ได้เปลี่ยนแปลงและยังคงเหมือนเดิม ซึ่งคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ถูกต้อง ตัวตนของอเมริกาในวันนี้ก็เหมือนกับตัวตนของอเมริกาในยุคสมัยของเราและไม่มีมีความแตกต่างอันใดระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงความเข้าใจผิดในประเด็นอเมริกา และกล่าวเสริมว่า บางคนคิดว่าเราสามารถร่วมมือกับอเมริกาได้ และสามารถแก้ไขปัญหาของเราในขณะที่ความคิดเช่นนี้เป็นสิ่งผิดนี้และมันเป็นภาพลวงตาเท่านั้น



ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามย้ำว่าตามหลักเหตุและผล
สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านไม่เคยได้รับความเมตตาเอ็นดูจากรัฐบาลอเมริกาเลยแม้แต่หน่อย
และกล่าวเสริมว่าอเมริกามีพฤติกรรมที่ความรุนแรงชั่วร้ายและอาฆาตพยาบาทอยู่เสมอ
ดังนั้นการที่คิดว่าอิหร่านและอเมริกามีความเข้าใจผิด
และสามารถแก้ไขได้ผ่านการสนทนาในลักษณะทำสีบทำสีบนั้นเป็นความคิดที่ไม่สมจริงและไม่ถูกต้อง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า ปัญหาหลักสำหรับอเมริกาคือการมีอยู่ของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
ด้วยการเจรจาต่อรองและสร้างความสัมพันธ์เพราะอำนาจและความเป็นอิสระของศาสนาอิสลามนั้นศัตรูไม่สามารถที่จะยอมรับได้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวย่ำว่าในสายตาของอเมริกานั้นการประนีประนอมหมายถึงการเปลี่ยนท่าทีจุดยืนและอ่อนข้อต่อหลักการ
และกล่าวเสริมว่า การลดลงท่าทีนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนที่กำลังเห็นในตอนนีหลังจากที่ปัญหานิวเคลียร์
ก็นำเอาปัญหาที่ปนมาจนเป็นข้ออ้าง หลังเรื่องซีปนาก็จะอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชน และหลังจากปัญหาสิทธิมนุษยชนแล้ว
ก็จะอ้างเรื่องสภาพผู้ขานาญการ จากนั้นเรื่องของวิลาเยตลพะเกห์ และในท้ายที่สุดจะอ้างในเรื่องรัฐธรรมนูญและการปกครองอิสลาม
ดังนั้นการคิดว่าสาธารณรัฐอิสลามสามารถประนีประนอมกับอเมริกานั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามยังได้ชี้ถึงความเข้าใจผิดอื่น ๆ และกล่าวเสริมว่า
บางคนคิดว่าสาเหตุที่อเมริกาเป็นปรปักษ์กับอิหร่านนั้นเพราะอิหร่านสร้างความปั่นป่วนและความรุนแรง แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามคือ
ในขณะที่พวกเขาเป็นผู้เริ่มต้นในการคว่ำบาตร ใส่ร้ายป้ายสี ลุกหนิ่นและให้แหล่งกบดานให้กับศัตรูอิหร่าน
นับจากเริ่มต้นของการปฏิวัติอิสลาม และเป็นผู้วางรากฐานของความเกลียดชังและความรุนแรง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่าการเสริมสร้าง "เกราะป้องกันและอำนาจอธิปไตยของประเทศ"
เป็นแนวทางในการปกป้องจากศัตรูของจักรวรรดินิยมอย่างแท้จริง และกล่าวเสริมว่า ตามหลักคำสอนของคัมภีร์กุรอาน
จำต้องมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพลังอำนาจของ "ความศรัทธา เศรษฐกิจ การป้องกัน วิทยาศาสตร์ การเมืองและประชากร"

ท่านผู้นำสูงสุดได้เรียกร้องให้บรรดาเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน ทำให้หน้าของตนให้ดีที่สุด
ในการเสริมสร้าง"ความปลอดภัยแห่งชาติ"
และได้กล่าวกำชับให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ให้ห่างไกลจากเรื่องชายขอบ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี
ได้ย้ำถึงเน้นการให้การสนับสนุนคนเยาวชนหนุ่มสาวที่เป็นผู้ศรัทธาและนักปฏิวัติในฐานะที่เป็นหนึ่งในขีดความสามารถของประเทศ
และกล่าวเสริมว่า ดังที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้อย่างชัดเจนไปแล้ว
และจะยังคงให้การสนับสนุนและปกป้องบรรดาเยาวชนผู้ศรัทธาและปฏิวัติและข้าพเจ้าชื่นชมพวกเขา

จากนั้นท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงสองประเด็นที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจและการบรรลุข้อตกลง

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการว่างงานคือสองปัญหาหลักที่สำคัญของประเทศ และกล่าวเสริมว่า
ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการถูกคว่ำบาตรที่ตกเป็นภาระโดยตรงต่อนโยบายต่างๆ
และการดำเนินแผนงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันและรัฐบาลก่อนหน้าและรัฐบาลในอดีต

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้นำเสนอและแนะนำแนวทางและกลยุทธ์บางอย่างในการแก้ปัญหาทั้งสองนี้
โดยถือว่าต้องให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง และกล่าวเสริมว่า
การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานแห่งความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจแบบยั่งยืนหยัด
และสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างการจ้างงานได้ดีพอสมควร

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า การจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
และกล่าวเสริมว่ามันเป็นธรรมดาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่ละกระทรวงจะถือปัญหาของตนเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าปัญหาอื่น



และพยายามที่จะดึงดูดทรัพยากรให้มากขึ้น
แต่ทั้งนี้รัฐบาลควรจัดลำดับความสำคัญที่แท้จริงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตเร็วขึ้น

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามแสดงความหวังว่าผลของการดำเนินกิจกรรมของรัฐบาลจะเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในการการสนับสนุนเศรษฐกิจแบบยั่งยืนหยุด การจัดลำดับความสำคัญอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาที่สำคัญสองอย่างทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการว่างงาน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า
การดึงดูดและการขึ้นนำบรรดานักลงทุนและทรัพยากรต่างประเทศที่เป็นที่ต้องการของประเทศนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ และกล่าวเสริมว่า
ในด้านนี้ก็ควรจัดลำดับความสำคัญการดำเนินการ

การป้องกันไม่ให้นำเข้าสินค้าที่มีความใกล้เคียงกันในประเทศ หรือสินค้าที่ไม่จำเป็นสำหรับประเทศ
อุปกรณ์เครื่องมืออุตสาหกรรมที่เก่าแก่ ให้มีความสำคัญในภาคการเกษตรและมุ่งเน้นความสนใจเต็มรูปแบบและการลงทุนในการผลิตและการส่งออกของผลิตภัณฑ์น้ำมันมากกว่าขายปลีกน้ำมันดิบ ล้วนเป็นคำแนะนำของท่านผู้นำสูงสุดที่ได้กล่าวกับบรรดาเจ้าหน้าที่

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า การเพิ่มกำลังการผลิตและการส่งออกน้ำมันเป็นความต้องการของประเทศ
แต่สำหรับประเทศที่มีการสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้น ไม่ควร นำเข้าน้ำมันเบนซิน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรวางแผนที่จะแก้ไขปัญหานี้และดำเนินการอย่างจริงจัง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ตำหนิและวิพากษ์ความคิดและมุมมองที่เชื่อว่า
ไม่มีทรัพยากรที่ที่ไม่เพียงพอในการบรรลุเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและยั่งยืน และกล่าวเสริมว่า
อัตราเงินเฟ้อและการแลกเปลี่ยนของประชาชนในธนาคารนั้นมีตัวเลขที่สูงมาก และด้วยการเพิ่มขึ้นของ
"การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมตามกฎหมาย" จะช่วยเร่งทรัพยากรที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจแบบยั่งยืน

ประเด็นการบรรลุข้อตกลงและการประเมินผลของฝ่ายตรงกันข้ามที่ปฏิบัติตามข้อสัญญา
เป็นคำแนะนำและคำชี้แนะประการสุดท้ายของผู้นำของการปฏิวัติอิสลามที่มีต่อบรรดาเจ้าหน้าที่

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า
ทัศนคติความเห็นทั้งผู้สนับสนุนและฝ่ายตรงข้ามของการบรรลุข้อตกลงนั้นเป็นทัศนคติที่แสดงว่าทศลิบเท่านั้น
และกล่าวเสริมว่าทั้งผู้ที่ชื่นชมการบรรลุข้อตกลง และนักวิจารณ์และฝ่ายตรงข้ามของการบรรลุข้อตกลงนั้น
ในบางครั้งได้แสดงทัศนคติออกมาที่เกินความจริง ในขณะที่การบรรลุข้อตกลงนั้นมีทั้ง "ผลบวกและข้อดี" และ "ข้อเสียและข้อบกพร่อง"

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า ข้อดีของการบรรลุข้อตกลงนั้นคือ
ประเด็นที่สาธารณรัฐอิสลามสามารถเรียกร้องและส่งเสริมให้คู่เจรจาต่อรอง แต่ทั้งนี้ยังมีข้อดีอีกมากที่ยังไม่บรรลุผล

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงข้อเสียของการบรรลุข้อตกลง ว่า ข้อเสียเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามักจะกลัวมัน
และเราขอย้ำอีกครั้งว่าฝ่ายตรงกันข้ามไร้ความซื่อสัตย์ บิดพลิ้วสัญญาและ มีความชั่วโดยสัญญาชาติญาณ
โดยจะยื่นข้อเสนอสิ่งๆหนึ่งจากนั้นก็บิดพลิ้วสัญญา

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวเสริมว่า ในการบรรลุข้อตกลงมีทั้งข้อบกพร่องและทางออก
ถ้าหากมันถูกปิดลงก็จะทำให้เกิดข้อเสียน้อยหรือไม่มีมันได้รับการยกเลิก

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชื่นชมในความเพียรพยายามและความยากลำบากในการเจรจา นิวเคลียร์ ว่า
สิ่งที่มีกรกล่าวถึงการบรรลุข้อตกลงนั้น หากได้รวมถึงความพยายามของมิตรสหายที่รักเหล่านี้ไม่
แต่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรงกันข้าม



ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึง

มุมมองที่คลุมเครือของเนื้อหาเอกสารการบรรลุข้อตกลงที่เอื้อประโยชน์ต่อการบิดพลิ้วสัญญาของฝ่ายตรงกันข้าม และกล่าวเสริมว่า สาธารณรัฐอิสลามจะไม่เป็นฝ่ายที่เริ่มต้นในการละเมิดข้อตกลงเป็นอันขาด เนื่องจากว่าการปฏิบัติตามพันธสัญญาเป็นหลักการสำคัญของอัลกุรอาน แต่ถ้าหากว่าผู้สมัครชิงประธานาธิบดีอเมริกาชื่อว่าจะฉีกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว สาธารณรัฐอิสลามก็จะทำการเผาข้อตกลงดังกล่าวนี้เสีย และสิ่งนี้ก็จะเป็นหลักการของอัลกุรอานที่มีต่อฝ่ายตรงกันข้ามที่เป็นผู้ละเมิดสัญญา

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้อธิบายกรณีข้อเท็จจริงต่างๆที่อเมริกาไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญา และกล่าวย้าว่า หน้าทีของฝ่ายตรงกันข้ามคือ การยกเลิกและการผ่อนคลายนโยบายควาบาตร แต่ก็ไม่ได้ทำตาม นัยหมายความว่าส่วนหนึ่งของการควาบาตรถูกยกเลิก แต่ในทางปฏิบัติการควาบาตรก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า อเมริกานยังคงไว้ซึ่งการควาบาตรอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมในครั้งแรก ซึ่งมันยังส่งผลต่อประเด็นการควาบาตรรอบสองที่จะมีการยกเลิกอีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงและไม่ให้ซ้ำคำเหล่านี้ว่าการลงโทษที่ได้รับการยก

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงเหล่านี้ และอย่าได้กล่าวซ้ำๆคำเหล่านี้ว่าการควาบาตรถูกยกเลิกไปแล้ว

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในการทำธุรกรรมกับธนาคารต่างประเทศ ว่า เจ้าหน้าที่อเมริกา เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและเอ่ยคำจั่วว่า เราไม่ได้สกัดกั้นการทำธุรกรรมธนาคารกับอิหร่าน แต่ในทางปฏิบัติได้ดำเนินการที่ทำให้ธนาคารไม่มีความกล้าพอที่จะเข้ามาทำธุรกรรมกับอิหร่าน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงคำพูดล่าสุดของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่พูดออกมาอย่างเป็นทางการว่า "เราจะไม่ยอมให้อิหร่านมีความสะดวกสบาย" ซึ่งเป็นตัวอย่างของสองมาตรฐานและความกลับกลอกของอเมริกา และกล่าวเสริมว่า ฝ่ายอเมริกาได้กระทำในสิ่งที่ผิดบาป การละเมิดครั้งใหญ่ ในการสกัดกั้นไม่ให้ธนาคารต่างชาติเข้ามาทำธุรกรรมในอิหร่าน และผู้ใดไม่ควรที่จะแก้ตัวให้กับอเมริกา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงการปฏิบัติตามสัญญาที่สมบูรณ์แบบของสาธารณรัฐอิสลาม อิหร่าน ว่า เราได้จ่ายเงินล่วงหน้าและยึดมั่นตามสัญญาของตนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราได้ทำการปิดเครื่องหมุนเวียนร้อยละ 20 ที่ ฟิร์โดและอาร์็อก แต่ฝ่ายตรงกันข้ามก็ยังคงต่อต้านไม่เลิก

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวถึงประธานองค์การพลังงานปรมาณูของประเทศอิหร่าน โดยกล่าวเน้นย้าว่า ในกรณีของ "ของเส้นใยคาร์บอนที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมุนเหวี่ยง " โดยเฉพาะที่มีขนาด 300 กิโลกรัมของวัสดุนิวเคลียร์" นั้น อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี รับข้อตกลงของพวกเขาเป็นอันขาดและอย่าตกอยู่ภายใต้การกดดันของพวกเขา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวถึงเงินที่ถูกบล็อกในต่างประเทศ ว่า ในวันนี้เข้าถึงรายได้จากน้ำมันเป็นเรื่องยากและต้องมีค่าใช้จ่ายสูง และเงินของอิหร่านที่อยู่ในธนาคารในต่างประเทศนั้นก็ยังไม่ได้กลับคืนมาอีก เพราะเงินดังกล่าวเป็นดอลลาร์และการโอนเงินต่างๆเหล่านี้ถูกบล็อกเนื่องจากความเป็นศัตรูและการบิดพลิ้วสัญญาของอเมริกา

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า อุตสาหกรรมนิวเคลียร์เป็นอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ และกล่าวย้าว่า สิ่งนี้ต้องคงอยู่และควรได้รับการพัฒนาโดยปราศจากอคติ

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงผลกระทบที่จับต้องได้เกี่ยวกับความปลอดภัยของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์และเพิ่มความปลอดภัยของประเทศว่า ความสามารถของอุตสาหกรรมนี้ ควรจะตรวจสอบและการบำรุงรักษา ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถและความเป็นไปได้ในการเข้าถึงสถานการณ์ก่อนหน้า



ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่าเป็นเรื่อง โชคดีที่ความสามารถในการกลับไปสู่สถานการณ์ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่และเราสามารถเข้าใจเงื่อนไขที่จำเป็นของเครื่องมือเหวี่ยงรุ่นใหม่ซึ่งสามารถบรรลุผลในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีครึ่งและถึงหลายพันเรื่อง ดังนั้นฝ่ายตรงกันข้ามอย่าได้คิดว่ามือของเราถูกมัด

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวถึงการดำเนินการอย่างจริงจัง การกับทุกสิ่งกีดขวางของเจ้าหน้าที่อเมริกาโดยกล่าวถึงบรรดาเจ้าหน้าที่ว่า สิทธิต้องเอาคืน และเป็นสิทธิที่ถูกช่วงชิงจากหมาป่าเช่นอเมริกา ที่จะต้องเอาสิทธิอันชอบธรรมกลับคืนมาแม้ว่าจะด้วยการควักมันออกมาจากปากของพวกเขาก็ตาม

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้แสดงความพึงพอใจต่อการแสดงออกของประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในการเผชิญหน้ากับการบิดพลิ้วสัญญาของอเมริกา และกล่าวเสริมว่า สำหรับการเผชิญหน้ากับการกดขี่ข่มเหงที่และมาตรการของฝ่ายตรงกันข้ามนั้นจะต้องรักษาความสามารถของเรา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า การบรรลุเครื่องมือเหวี่ยงร้อยละ 20 และการผลิตยูเรเนียมชั้นสูงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ศัตรูต้องยอมรับการบรรลุข้อตกลงบางอย่าง ด้วยเหตุนี้จำเป็นต้องมีการพัฒนาอำนาจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

คำแนะนำสุดท้ายของท่านผู้นำสูงสุดที่มีต่อบรรดาเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ว่า คาดหวังจากบรรดาเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของการบรรลุข้อตกลง ให้มี ความระมัดระวัง และละเอียดอ่อนมากขึ้นในทุกประเด็นที่ฝ่ายตรงกันข้ามที่จะปฏิบัติที่ขัดต่อข้อตกลง หรือคิดที่จะทรยศ ซึ่งจำต้องยับยั้งและปกป้องผลประโยชน์ของชาติ